

Số: /KH-UBND

Quy Kỳ, ngày tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 xã Quy Kỳ

Căn cứ Quyết định số 7299/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Định Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND xã khóa XXIV, kỳ họp thứ 08 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND xã khóa XXIV, kỳ họp thứ 08 về phân bổ Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 xã Quy Kỳ;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND xã Quy Kỳ về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Quy Kỳ năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND xã Quy Kỳ về việc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 xã Quy Kỳ;

Căn cứ Công văn số 59/TCKH-NS ngày 16/01/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Định Hóa về một số nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2024.

Ban Tài chính xã xây dựng kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 như sau:

Phần I. Nhiệm vụ và giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2024:

Năm 2024 xã Quy Kỳ được huyện giao thu NSNN trên địa bàn (bao gồm tiền đất, thuế TNCN) là 220.500.000đ. Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024, UBND xã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

*** Các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước**

1. Tổ chức triển khai ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thukipj thời các khoản phát sinh vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo -Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền. Chỉ đạo chặt chẽ và có biện pháp thiết thực, thường xuyên kiểm tra đôn đốc và xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong công tác thu ngân sách.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cá nhân, doanh nghiệp có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về thuế, phí, lệ phí có nghĩa vụ nộp đầy đủ kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách.

4. Tăng cường công tác thu ngân sách chống thất thu hoặc tồn đọng số thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ, bổ xung kịp thời số phát sinh vào ngân

sách. Phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với các trường hợp không thực hiện đúng các qui định của Luật thuế.

5. Riêng mục tiêu về xây dựng cơ bản cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các khoản đóng góp đối ứng XD công trình (như đường GTNT, kênh mương thủy lợi).

*** Các giải pháp triển khai thực hiện:**

1. Thu ngân sách nhà nước:

Dự báo nguồn thu hàng tháng, hàng quý sát với thực tế phát sinh, làm rõ những khoản thu còn khó khăn so với dự toán; đề ra các giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt công tác thu đối với các loại thuế về đất: Tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, thu phí, lệ phí, thu khác của ngân sách. Kiểm tra đôn đốc nộp ngay vào ngân sách nhà nước tiền thuế thu được theo qui định. Đối với chỉ tiêu thu Lệ phí môn bài phần đầu thu hoàn thành chỉ tiêu giao ngay trong tháng Quý I năm 2024.

2. Đối với công tác tuyên truyền hỗ trợ:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của chính phủ, kế hoạch hành động của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế cho người nộp thuế;

3. Đối với công tác kê khai và kế toán thuế:

Hội đồng tư vấn thuế kết hợp với cán bộ chi cục thuế phụ trách địa bàn nắm chắc các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xác định doanh thu khoán, phải đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh cùng ngành nghề cùng qui mô kinh doanh. Đôn đốc đơn vị ủy nhiệm thu triển khai thực hiện thu dóc thuế nợ, thuế phát sinh đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán năm 2024.

Phần II. Nhiệm vụ và giải pháp chi ngân sách nhà nước năm 2024:

1. Công tác phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024

Năm 2024 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025, năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Dự toán chi ngân sách năm 2024 được xây dựng đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, theo đúng quyết định số 7299/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Định Hóa. Mức chi, chế độ chi, tiêu chuẩn, định mức tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Công tác tổ chức quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Để thuận lợi cho việc phân bổ và sử dụng kinh phí đảm bảo đúng Luật ngân sách. UBND xã Quy Kỳ hướng dẫn thực hiện và cấp kinh phí hoạt động ở đơn vị năm 2024 cụ thể như sau:

2.1. Đối với Kế toán- tài chính:

Đảm bảo các nhiệm vụ chi chính sách, chế độ, các khoản chi đảm bảo an sinh xã hội kịp thời đúng chế độ, đúng chính sách, đúng đối tượng không để tình trạng nợ đọng hoặc chậm thanh toán.

Tiếp tục hoàn thiện và cải cách hành chính trong lĩnh vực chi ngân sách theo qui định của luật ngân sách, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ kế toán ngân sách xã, đảo bảo đủ năng lực thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về quản lý tài chính ngân sách đáp ứng nhiệm vụ trong điều kiện hiện nay.

Đảo bảo công tác thu- chi các khoản đóng góp của nhân dân theo sự chỉ đạo của UBND huyện cũng như của UBND xã về xây dựng cơ sở hạ tầng. Quản lý thu - chi đúng Luật ngân sách các khoản quỹ do nhân dân đóng góp.

Thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định, đồng thời báo cáo tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán về phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.

2.2. Đối với các ban ngành, đoàn thể sử dụng kinh phí:

Căn cứ vào số dự toán chi đã được phân bổ cho các ban ngành, đoàn thể và các cấp hội, xây dựng dự toán chi cụ thể cho các hoạt động đối với công tác chi của từng ngành. Đối với các nhiệm vụ chi kinh phí hoạt động phải gửi dự toán cho Ban tài chính xã trước ngày 05 hàng tháng để Ban tài chính chủ động đảm bảo kinh phí chi hoạt động cho các ban ngành, đoàn thể và các cấp hội..

Phần thứ III. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND xã đã xây dựng ngay từ đầu năm Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 theo quy định Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách đạt hiệu quả. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

Trên đây là những nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác thu- chi NSNN năm 2024 của UBND xã Quy Kỳ./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã ;
- Các ban ngành xã
- Lưu VP.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Luân Đức Quỳnh